
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 
------------------------------------------- 

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา   
 ๑. พิจารณาเกี่ยวกับกรณีปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการทางหลวง
หมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - เชียงราย ที่มีสาเหตุมาจากการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
 ๒. พิจารณาติดตามความคืบหน้ากรณี บริษัท เทพา ทรานซิทเทอร์มินอล จ ากัด  
ได้ยื่นค าขอในการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส  
ให้สามารถเทียบเรือเกิน ๕๐๐ ตันกรอส ได้ 
 

 
 
ผลการพิจารณา   
 ๑. พิจารณาเกี่ยวกับกรณีปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการทางหลวง
หมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - เชียงราย ที่มีสาเหตุมาจากการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 



๒ 
 

     ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และกรมทางหลวง เกี่ยวกับกรณีปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๑๘  
สายเชียงใหม่ - เชียงราย สรุปได้ดังนี้ 
    ข้อมูลจากกรมทางหลวง 
 รายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  ( Environmental Impact 
Assessment : EIA) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (กก.วล.) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และได้ด าเนินการขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี  
เ พ่ือขอเข้าก่อสร้ างในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติขุนแจและคณะรัฐมนตรี  (ครม.) มีมติ เมื่อวันที่   
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
เพ่ือก่อสร้างถนนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ส าหรับโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่  
- เชียงราย ตอนอ าเภอดอยสะเก็ด - บ้านแม่เจดีย์ ดังนี้ 
  ๑. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (เรื่อง แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เพ่ือก่อสร้างถนนในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ ส าหรับโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอนอ าเภอดอยสะเก็ด 
- บ้านแม่เจดีย์  โดยให้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด และพิจารณาจัดท าทางลอดทางข้าม 
ส าหรับสัตว์ป่าในบริเวณที่เหมาะสม โดยประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
ในการก าหนดรูปแบบที่จะด าเนินการ ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 
                ๒. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย  
ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ 
กรมทางหลวงประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เ พ่ือดูแล 
ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง และให้กระทรวงคมนาคม
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีการด าเนินโครงการใด ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าจะต้องมีการปลูกป่าทดแทน  
เพื่ออนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าวอย่างเครง่ครัด รวมทั้งให้กรมทางหลวงด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในประเด็นการจัดการและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ การสร้างรั้วกั้น ทางลอด ในช่วงที่ผ่านอุทยานแห่งชาติขุนแจ นอกจากนี้ ให้กรมทางหลวง 
และกรมทางหลวงชนบทจัดท ารายงาน EIA หรือขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีให้เสร็จสิ้นทั้งเส้นทางก่อน
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                ๓. ให้กระทรวงคมนาคมถือเป็นหลักปฏิบัติว่า การออกแบบและการก่อสร้าง 
หรือขยายถนนต้องมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณสองข้างทางน้อยที่สุด  
ต้องหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือใช้วิธีการเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปปลูกบริเวณริมทางที่มีการ
ก่อสร้างหรือขยายขึ้นใหม่ เพ่ือคงสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เดิมไว้ให้มากที่สุด รวมทั้งการปลูกไม้ยืนต้น
ทดแทนอย่างจริงจัง  



๓ 
 

 
 ภายหลังจากกรมทางหลวงได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง ได้ด าเนินการ
ประสานงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพ่ือขอเข้าใช้พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ  
โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกันในครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมทางหลวงได้น าเสนอ 
ผลการศึกษาด้านสัตว์ป่าและทางลอดทางข้ามตามที่ได้ออกแบบไว้ใน EIA มติที่ประชุมในวันดังกล่าว 
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ขอให้กรมทางหลวงด าเนินการส ารวจสัตว์ป่าใหม่ 
อีกครั้งในช่วง ๒ ฤดูกาล เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกันว่าทางลอดทางข้ามที่กรมทางหลวง 
ได้ออกแบบไว้แล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ กรมทางหลวงและกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานร่วมเพื่อด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ส าหรับทางหลวง
หมายเลข ๑๑๘ โดยเฉพาะ โดยได้มีการประชุมคณะท างานพร้อมกัน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ในขณะนั้น กรมทางหลวงได้ด าเนินการขออนุญาตเพ่ือเข้าร่วมส ารวจสัตว์ป่าในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติขุนแจ โดยได้รับอนุญาตเข้าส ารวจป่าไม้และสัตว์ป่าในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยได้ส ารวจ 
ครั้งที่ ๑ ในช่วงฤดูฝน และน าข้อมูลเสนอต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เมื่อวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนั้น ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  คือผู้อ านวยการ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ เชียงราย ได้รับทราบผลการส ารวจสัตว์ป่าแล้ว แต่ยังขอให้กรมทางหลวงด าเนินการ
ส ารวจเพ่ิมเติมในฤดูแล้งอีกครั้ง เพ่ือที่จะน าผลไปพิจารณาว่ารูปแบบทางลอดทางข้ามที่ได้ออกแบบ 
ไว้แล้วนั้น มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่  โดยกรมทางหลวงได้เข้าส ารวจในช่วงฤดูแล้งเมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผล และได้มีการนัดหมายประชุมหารือคณะท างาน
ร่วมกันในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ได้แจ้งว่า  
หากผลการส ารวจครั้งล่าสุดนี้ไม่มสีัตว์ปา่เพิ่มเติมจากผลส ารวจคราวที่แล้วก็จะพิจารณาอนุญาตเหน็ชอบ
รูปแบบทางลอดทางข้ามที่ได้น าเสนอไปแล้ว 



๔ 
 

   ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
   กระบวนการพิจารณา EIA ส าหรับโครงการของรัฐ หรือกิจการของรัฐ 
หรือการด าเนินการใด ๆ ของรัฐ โดยเฉพาะโครงการที่ต้องการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีมีมาตรการต่างๆ  
ที่มีมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปแล้ว ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ EIA เป็นการคาดการณ์และประเมินผลกระทบในลักษณะที่เป็น
ผลกระทบหลักทางด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณค่าการใช้ชีวิต มาตรการ  
ที่ออกมาในการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม บางเรื่องมีความชัดเจน บางเรื่องอาจเป็นมาตรการที่มีลักษณะปลายเปิด ซึ่งหากเป็น
หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(คชก.) จะให้ความเห็นประกอบ อาจจะเป็นการให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม จากนั้น จะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งอาจจะมีความห่วงใยในประเด็นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะทรัพยากรทางชีวภาพที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ส าหรับโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - เชียงราย กรมทางหลวงได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการส ารวจ
เพิ่มเติม ไม่ใช่การท า EIA ใหม่ แต่เป็นการส ารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากที่ได้ศึกษา EIA 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ายังขาดการบูรณาการ
ระหว่างกรมทางหลวงและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงขอให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งไปในพื้นที่เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
มีผลกระทบต่อเส้นทางการท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชน 

 
 

 



๕ 
 

 ๒. พิจารณาติดตามความคืบหน้ากรณี บริษัท เทพา ทรานซิทเทอร์มินอล จ ากัด  
ได้ยื่นค าขอในการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส  
ให้สามารถเทียบเรือเกิน ๕๐๐ ตันกรอส ได้ 
    ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากกรมเจ้าท่า บริษัท เทพา ทรานซิท เทอร์มินอล 
จ ากัด ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับกรณี บริษัท เทพา ทรานซิท
เทอร์มินอล จ ากัด ได้ยื่นค าขอในการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาด  
ไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถเทียบเรือเกิน ๕๐๐ ตันกรอส ได้ สรุปได้ดังนี้ 

 ข้อมูลจากบริษัท เทพา ทรานซิท เทอร์มินอล จ ากัด 
   บริษัท เทพา ทรานซิทเทอร์มินอล จ ากัด ได้ยื่นค าขอในการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์
หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถเทียบเรือเกิน ๕๐๐ ตันกรอส ได้ 
มีความเป็นมา ดังนี้ 
   วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  กรมเจ้าท่าออกระเบียบว่าด้วยการขอเปลี่ยน
วัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือ 
ขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส ได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ บริษัท เทพา ทรานซิท เทอร์มินอล จ ากัด ยื่นค าขอ 
ตามแบบ ก.๕  พร้อมเอกสารแนบต่อกรมเจ้าท่า เพ่ือขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ท่าเทียบเรือให้ใช้เกินกว่า 
๕๐๐ ตันกรอส 
   วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา  
ออกหนังสือให้บริษัท เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ท่าเทียบเรือให้ใช้เกินกว่า  
๕๐๐ ตันกรอส (ที่ คค ๐๓๑๔.๒/สข.๘๖๐ )  
   วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลา ออกหนังสือ 
ให้บริษัท เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ท่าเทียบเรือให้ใช้เกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส 
(หนังสือที่ คค ๐๓๑๔.๒/สข.๙๒๔) 
   วันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษัทตอบกลับพร้อมแนบรายการค านวณ 
อีกครั้งหนึ่ง (ได้แนบไปแล้วตอนยื่นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) และชี้แจงว่าขอใช้สิทธิตามระเบียบ
กรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๕๗  
   วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ตอบบริษัท
ว่า “ต้องจัดท า EIA ตามนโยบายของอธิบดีกรมเจ้าท่า” หนังสือที่ คค ๐๓๑๔.๒/สข.๔๖๒  
   วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริษัทยื่นหนังสือต่อกรมเจ้าท่า เพ่ือขออุทธรณ์
นโยบายของอดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า (นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ) 
   วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ บริษัทยื่นจดหมายต่อกรมเจ้าท่าขอติดตามผล  
และเข้าชี้แจงการยื่นอุทธรณ์นโยบายของอดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า (นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ)  
   วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  บริษัทส่งหนังสือติดตามความคืบหน้า และขอให้
พิจารณาค าขอของบริษัทต่อประธานคณะกรรมการตามระเบียบกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยการขอเปลี่ยน
วัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือ 
ขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   วันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ บริษัทยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการคมนาคม  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    



๖ 
 

   ทั้งนี้ การยื่นเอกสารของบริษัทอยู่ในระยะเวลาตามกรอบที่ก าหนดทุกประการ 
แต่กรมเจ้าท่าได้ชี้แจงว่า บริษัทยังขาดข้อมูลการรับรองจากวิศวกร บริษัทได้ท าหนังสืออุทธรณ์แจ้งว่า 
มีเอกสารอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการส่งเอกสารเพ่ิมเติม ประกอบกับผู้ประกอบการรายอื่นไดร้ับอนุญาตไปแลว้ 
จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ และตามบันทึกข้อความของอ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาสงขลา ลงวันที่๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๑ ระบุว่า “จก. ๔ (สข) ได้ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พบว่า หนังสือรับรองวิศวกรจากวุฒิวิศวกร ซึ่งแสดงรายละเอียดการตรวจสอบ 
พร้อมทั้งลงนามในแบบแปลนท่าเทียบเรือ เพ่ือรับรองว่าโครงสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวสามารถรองรับเรือ
ขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส ได้ ตั้งแต่การยื่นเรื่องเอกสารครั้งแรกแล้ว” 
 

  
   ข้อมูลจากกรมเจ้าท่า 
   เจตนารมณ์ของการออกระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์
หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า  
๕๐๐ ตันกรอส ได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องมาจากในอดีตที่ผ่านมา เรือที่อยู่ในท้องน้ ามีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่
ภาคเอกชนก็จะขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ต่อมามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เรือมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และมีเรือที่เข้ามาเทียบท่ามีขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส เป็นการท า
ผิดกฎหมายโดยที่กรมเจ้าท่าได้ปล่อยให้มีการด าเนินการมาโดยตลอด กรมเจ้าท่าจึงมีเจตนาที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ก่อนที่จะท าการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมเจ้าท่าได้เข้าไป
หารือว่าจะเข้าหลักเกณฑ์ในการท า EIA หรือไม่ และได้รับค าชี้แจงว่าในกรณีที่ไม่มีการก่อสร้างเพ่ิมเติม
หรือก่อสร้างใหม่ ไม่ต้องศึกษา EIA ระเบียบของกรมเจ้าท่าถือเป็นกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้แล้ว  



๗ 
 

มีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาแล้ว ดังนั้น จึงต้องมีการ
ปฏิบัติตามระเบียบ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอธิบดีกรมเจ้าท่ามาแล้วหลายท่าน จึ งอาจจะเกิด
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ซึ่งได้มีการอนุญาตไปแล้ว ๘๗ ราย และยังไม่ได้รับการอนุญาตอีกจ านวน 
หลายราย กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ในการส่งเสริมการขนส่งทางน้ า เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ แต่ก็ยังมี  
ความห่วงกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย ส าหรับกรณีดังกล่าวคณะกรรมการตามระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส  
ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส ได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการพิจารณาแล้ว 
แต่มีความเห็นว่ายังขาดเอกสารให้ทางผู้ประกอบการจัดท าเอกสารเพ่ิมเติม  

ภายหลังที่ผู้แทนกรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๒ ได้น าเรื่องเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าและหารือกับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังติดประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีต้องท า EIA เนื่องจากอดีตอธิบดี
ได้สั่งการไว้ว่าต้องท า EIA ทุกโครงการ หากผลการพิจารณาเป็นประการใดกรมเจ้าท่าจะด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 
 
 
 
 

   ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   โดยหลักการโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ 



๘ 
 

ที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก็ต้องจัดท า EIA ยกเว้นแต่ว่าได้รับขออนุญาตก่อนที่จะมีประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ หากเดิมเคยรับเรือที่มี
ขนาดน้อยกว่า ๕๐๐ ตันกรอส เมื่อไรก็ตามที่มีการขยายหรือวัตถุประสงค์ที่มีการรับเรือมากกว่า  
๕๐๐ ตันกรอส ก็เข้าข่ายที่ต้องจัดท ารายงาน EIA ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างหรือขออนุญาตประกอบ
กิจการแล้วแต่กรณี ส าหรับกรณีนี้จะขอไปตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นควรให้กรมเจ้าท่า 
ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพิจารณากรณีบริษัท เทพา ทรานซิทเทอร์มินอล จ ากัด 
ได้ยื่นค าขอในการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน  ๕๐๐ ตันกรอส  
ให้สามารถเทียบเรือเกิน ๕๐๐ ตันกรอส ได้ รวมทั้งผู้ประกอบการอีก ๓๒ ราย ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต 
และรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมาธิการทราบภายใน ๒ สัปดาห์    

 

  คณะกรรมาธิการก าหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 
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